

\*  
Số 26 -BC/HNDT

Kiên Giang, ngày 15 tháng 12 năm 2023

## **BÁO CÁO**

**Kết quả tổ chức thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023**

Thực hiện Công văn số 948/SKH-CN ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang về việc báo cáo kết quả việc triển khai “Hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2023 và lập kế hoạch và dự toán năm 2024.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 như sau:

### **I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI**

Hội Nông dân tỉnh triển khai trong các cấp hội các văn bản liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như: Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025. Kế hoạch số 98/KH – UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023;

Hội Nông dân tỉnh ban hành kế hoạch số 233– KH/HNDT ngày 02/11/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc tổ chức tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp năm 2023” chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 triển khai và quán triệt đến các cấp Hội và tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống Hội.

### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023**

*Trong năm 2023 Hội Nông dân tỉnh thực hiện 02 nội dung:*

- Tổ chức 03 lớp tập huấn cho 135 cán bộ, hội viên nông dân về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nội dung về lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng dự án khả thi tham gia các cuộc thi khởi nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh. Thông qua các lớp tập huấn giúp cán bộ, hội viên nông dân tự tin hơn trong việc tham gia đàm phán các vấn đề liên quan đến thương lượng, ký kết các hợp đồng mua bán sản phẩm, hạn chế được tình trạng rủi ro trong quá trình khởi nghiệp.

- Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp cấp cơ sở: kết quả có 20 dự án/ý tưởng tham gia, sau kết quả chấm và bình xét của Ban Giám khảo có 11 dự án/ý tưởng vào vòng chung kết. Kết quả: 01 giải nhất (Đất từ “Nấm”); 02 giải nhì (Com Ngũ cốc; Sản phẩm từ rau ngót) và 03 giải ba (Sản xuất thủ công mỹ nghệ từ vỏ sò, vỏ ốc; Cao lương chuối; Sản xuất kinh doanh mức chanh khoai); 05 giải khuyến khích (Chế biến nâng cao giá trị Gừng, Nghệ Kiên Giang; Sản



xuất thảo dược ngâm chân và tinh dầu đuôi muỗi; Nuôi lợn khôn bùn; Homestay địa phương; Khóm Tươi Vĩnh Phú). Các dự án/ý tưởng tham gia cuộc thi khởi nghiệp do Hội Nông dân tổ chức là những dự án mang tính khả thi cao, có thể thương mại hóa và đã được thị trường chấp nhận.

Kinh phí thực hiện: 113.241.000đ (Một trăm mười ba triệu, hai trăm bốn mươi một ngàn đồng).

### III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Hội Nông dân tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 98/KH – UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023.

Tuy nhiên, Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 do Hội Nông dân tỉnh tổ chức năm nay là năm thứ 2 nhưng mức độ lan tỏa trong hệ thống Hội chưa nhiều, số lượng dự thi còn ít, phần đông các dự án đến từ các Trường Cao Đẳng Kiên Giang và Đại học Kiên Giang. Các dự án do cán bộ, hội viên tham gia cuộc thi đều có sản phẩm cụ thể, thiết thực và mang đậm nét đặc trưng của từng huyện, tuy nhiên các dự án đầu tư cho phần viết và trình bày trong văn bản gửi dự thi vẫn còn sơ xài chưa thể hiện được tính khả thi và thiết phục được các nhà đầu mang tính chiếc lược lâu dài nên dẫn đến kết quả đạt không cao.

Hội Nông dân các huyện, thành phố trong tỉnh chưa quan tâm đúng mức cho lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dẫn đến số lượng các dự án tham gia dự thi còn ít.

### IV. ĐỀ NGHỊ

Đề nghị sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang tạo điều kiện và ghi nhận kế hoạch thực hiện năm 2024 của Hội Nông dân tỉnh.

Đề nghị các Hội Nông dân các huyện, thành phố trong năm 2024 quan tâm hơn trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo góp phần tạo ra một sân chơi mới cho cán bộ, hội viên nông dân. Tuyên truyền sâu rộng các văn bản của UBND tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng kế hoạch và triển khai cụ thể hóa kế hoạch khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024 của Hội Nông dân tỉnh góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong toàn hệ thống Hội.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp của Hội Nông dân tỉnh năm 2023./.

Nơi nhận:

- Sở KH&CN;
- Ban Thường vụ HND tỉnh;
- HND các huyện, thành phố;
- Lưu TT.HTND&GDNN,VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
P. CHỦ TỊCH



Lâm Quốc Toàn